

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “ไปต่างประเทศอย่างอุ่นใจด้วยการทำประกันภัยการเดินทาง”

สัปดาห์นี้เรามีเรื่องการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมาแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวในระยะสั้นหรือระยะยาว คุณอาจคิดว่าไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง แต่ทราบหรือไม่ว่า การทำประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในต่างประเทศทั่วโลก ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศจะช่วยลดภาระจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันในต่างประเทศ เพราะการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจะเป็นการช่วยป้องกันไว้ก่อน ช่วยคุ้มครองและทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือในต่างประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างแน่นอน

ที่ผ่านมา มีกรณีสายการบินหนึ่งต้องลงจอดฉุกเฉินที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพื่อส่งตัวคนไทยรายหนึ่งเข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลในกรุงมอสโก ซึ่งโชคดีที่ผู้ป่วยคนไทยรายนั้นมีประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมทั่วโลก จึงสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศรัสเซียได้

ปัจจุบันมีบริษัทและแผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองในกว่า ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ให้คุณเลือกมากมายทั้งรายครั้งและรายปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในต่างแดนทั่วโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งยังมีความคุ้มครองในกรณีอื่น ๆ ให้คุณเลือก อาทิ การเดินทางล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย การพลัดการต่อเที่ยวบิน ไปจนถึงกรณีการสูญเสียชีวิตหรือเสียชีวิต

ใกล้ปีใหม่แล้ว ใครที่วางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมศึกษาข้อมูลและทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศทั่วโลกไว้เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง เพราะจ่ายค่าประกันภัยรายครั้งในราคาหลักร้อย แต่ช่วยคุ้มครองท่านและครอบครัวในยามเดินทางได้ผลเกินคุ้ม

ก่อนเดินทาง อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
